

อีเอสพีเอ็น สตาร์ สปอร์ต พร้อมเสิร์ฟสุดยอดการ แข่งขันเทนนิส ออสเตรเลียน โอเพ่น 2013 แบบชิด ติดขอบสนาม แฟนกีฬาทุกสัปดาห์สามารถรับชม การถ่ายทอดสดได้เต็มอิ่มตลอด 140 ชั่วโมงผ่าน ช่อง อีเอสพีเอ็น เอชดี

11 มกราคม 2556 (กรุงเทพฯ) - การแข่งขันกีฬาระดับโลกที่ทุกคนรอคอย ในปี 2556 ได้ทำการเปิดฉากขึ้นแล้ว ประเดิมกันกับศึกเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของฤดูกาล ซึ่งคอกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันฤดูกาลสุดพิเศษนี้ผ่านช่องอีเอสพีเอ็น สตาร์ สปอร์ต ได้แบบจุใจ ชิดติดขอบสนามออสเตรเลียน โอเพ่น ณ เมืองเมลเบิร์น ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556

คอกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกออสเตรเลียน โอเพ่น ผ่านทางช่อง อีเอสพีเอ็น สตาร์ สปอร์ต และอีเอสพีเอ็น เอชดี โดยไฮไลท์สำคัญของการถ่ายทอดสดการแข่งขันในปีนี ประกอบไปด้วย

อีเอสพีเอ็น เอชดี: ถ่ายทอดการแข่งขันเทนนิส ออสเตรเลียน โอเพ่น ผ่านระบบความคมชัดสูง ถึง 140 ชั่วโมง ให้แฟนกีฬาพันธุ์แท้ได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงประหนึ่งนั่งชิดติดขอบสนาม ด้วยภาพที่มีความละเอียดสูงและระบบเสียงที่คมชัด

สตาร์ สปอร์ต: ทั้งสองช่องทำการถ่ายทอดสดศึก ออสเตรเลียน โอเพ่น 2013 ถึงเกือบ 140 ชั่วโมง พร้อมการนำเสนอข่าวและวิเคราะห์การแข่งขันจาก อลัน วิลกินส์ ผู้ประกาศข่าวชื่อดังและไวใจ อารีทรัจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทนนิส นอกจากนี้ยังมี พอลล่า มาโล อาลี ที่จะคอยอัปเดตฮีตส์อันรวมไปถึงความเคลื่อนไหวจากการแข่งขันและสัมภาษณ์พิเศษนักเทนนิสชั้นแนวหน้ามาฝากผู้ชมทุกท่านอีกด้วย

การดวลกัน 6 ชั่วโมง ในรอบชิงชนะเลิศอันสุดเร้าใจระหว่าง ราฟาเอล นาดาล และโนวัค ยอโควิช ยังคงตราตรึงอยู่

ในใจของพวกเราเสมอ และการแข่งขันในปีนี้ก็รับประกันถึงความสนุกสุดมันส์ที่ทำให้คอกีฬาหนังแทบไม่ติดกันเลยทีเดียว!

ด้วยแชมป์ทั้ง 4 ของศึกแกรนด์สแลมแต่ละรายการ นับแต่มีการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ.2546 ฤดูกาลนี้จึงถือเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษ โดยในปีที่แล้ว โนวัก ยอโควิช สามารถคว้าตำแหน่งนักเทนนิสยอดเยี่ยมของโลก ส่วนแอนดี เมอร์เรย์ สามารถถล่มเสียงวิจารณ์ด้วยการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของเขา ขณะที่โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ก็ทำลายสถิติแชมป์แกรนด์สแลม 7 สมัยของพีท แซมpras ลงได้สำเร็จ จนครองตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งของโลกนานยาวที่สุด

ในปีนี้นักหวดที่น่าจับตามองคงหนีไม่พ้น เซเรนา วิลเลียมส์ เต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์สมัยที่ 6 ของการแข่งขัน ออสเตรเลียน โอเพน ณ เมืองเมลเบิร์น โดยเธอจะต้องพบกับคู่ปรับสุดแกร่งอย่าง มาเรีย ซาราโปวา แชมป์แกรนด์สแลมสี่สมัย อาทิ ออสเตรเลียน โอเพน 2008 และมีมือวางอันดับหนึ่งของโลกคนปัจจุบัน พร้อมทั้งแชมป์เก่าอย่าง วิคตอเรีย อซาเรนกา และแชมป์เฟรนช์โอเพนอย่าง หลี นา จากจีน ที่จะพาเอเชียขึ้นผงาดในเวทีกีฬาโลก นอกจากนี้ยังมียอดนักหวดที่จะลงชิงชัยอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คาโรไลน์ วอซเนียคกี เพตรา ควิโตวา และสาวสวยเจ้าถิ่น แซม สโตเซอร์

อย่าพลาดชมศึกออสเตรเลียน โอเพน ในปีนี้! ดูตารางการแข่งขันได้แล้วที่ www.espnstar.com